

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~4661~~ /TB-VPUBND

Quảng Bình, ngày ~~11~~ tháng ~~11~~ năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tại Hội nghị Phân tích, đánh giá, giải pháp nâng cao Chỉ số PCI tỉnh Quảng Bình năm 2022

Ngày 07/11/2022, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Phân tích, đánh giá, giải pháp nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Quảng Bình năm 2022 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến cấp xã, do đồng chí Trần Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Hồ An Phong – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phan Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đậu Anh Tuấn – Phó Tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Hân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Hoàng Xuân Tân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; . đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế VCCI, VCCI - Chi nhánh Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội - HĐND tỉnh, -; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, Sở Văn hóa và Thể thao, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, , Ban Quản lý Khu kinh tế, , Cục Thuế, Cục Hải quan, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh ; đại diện lãnh đạo: Hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh và đại diện lãnh đạo 30 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và các phòng, ban chuyên môn; lãnh đạo và cán bộ địa chính, nông nghiệp các xã, phường, thị trấn.

Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tổng quan về chỉ số PCI và kết quả chỉ số PCI của tỉnh trong những năm gần đây; đồng chí Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng thư ký VCCI trao đổi, phân tích, đánh giá kết quả đạt được và hạn chế các chỉ số thành phần PCI của tỉnh thời gian qua; chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay của một số địa phương; khuyến nghị một số giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh Quảng Bình trong năm 2022 và những năm tiếp theo; phát biểu tham luận của các sở, ngành, địa phương, Hội Doanh nghiệp tỉnh và một số doanh nghiệp dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng kết luận:

I. Nhận thức được tầm quan trọng của Chỉ số PCI là một kênh quan trọng và tin cậy để chính quyền tỉnh Quảng Bình lắng nghe ý kiến chia sẻ, đo lường thông tin phản hồi từ cộng đồng doanh nghiệp về chất lượng điều hành kinh tế và môi trường kinh doanh của tỉnh, ngay từ khi chỉ số PCI được triển khai, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 03-CTr/TU ngày 09/12/2020 về đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở đó UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện cụ thể; các sở, ngành, UBND các huyện hàng năm cũng đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện liên quan đến lĩnh vực, địa bàn quản lý, trong đó xác định mục tiêu là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện bền vững năng lực cạnh tranh, phấn đấu đưa chỉ số PCI tăng điểm qua từng năm, nằm trong nhóm khá của khu vực, tạo lòng tin của doanh nghiệp đối với chính quyền, làm động lực cho thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Bình vẫn còn nhiều hạn chế. Xếp hạng PCI của tỉnh luôn ở trong nhóm có thứ hạng thấp, có xu hướng biến động nhiều (giảm) qua các năm. Năm 2021, PCI tỉnh Quảng Bình đạt 61,2 điểm, xếp thứ 57/63 tỉnh/thành phố, giảm 1,1 điểm và 5 bậc so với năm 2020. Nhiều chỉ số, chỉ tiêu giảm điểm, giảm thứ hạng và có thứ hạng rất thấp, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư kinh doanh, khả năng cạnh tranh và thu hút nhà đầu tư của tỉnh.

Nguyên nhân chủ yếu đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của một số đơn vị, địa phương còn thiếu quyết liệt, chung chung, thiếu trọng tâm, trọng điểm, thiếu hiệu quả trong tổ chức thực hiện; nhìn chung chưa lan tỏa được nhận thức về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đến cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực thi nhiệm vụ; việc rà soát, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp còn hạn chế; ý thức, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa tốt; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp chưa được triển khai kịp thời và hiệu quả...

II. Để toàn hệ thống chính trị thực sự vào cuộc, phát huy điểm mạnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm tạo sự thay đổi tích cực, rõ nét hơn về môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, từ đó từng bước cải thiện Chỉ số PCI tỉnh Quảng Bình năm 2022 và các năm tiếp theo, UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Đối với các sở, ngành, đơn vị, địa phương, đặc biệt là các đơn vị được giao phụ trách đầu môi các chỉ số thành phần:

- Tiếp thu và nghiên cứu đầy đủ nội dung tham luận, phân tích của VCCI, đặc biệt là những kinh nghiệm, mô hình hay ở các địa phương có xếp hạng PCI cao; ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị, để áp dụng thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan để tham mưu UBND tỉnh triển khai nội dung này phù hợp với điều kiện thực tế tỉnh Quảng Bình.

- Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trước hết là nhận thức của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức về mục đích, ý nghĩa của công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và lan tỏa tinh thần, quan điểm đó đến từng doanh nghiệp và người dân. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan Nhà nước (đặc biệt là các vị trí tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp) phải xác định việc nâng cao chỉ số PCI là trách nhiệm của bản thân mình để không ngừng nâng cao ý thức, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Tập trung cải thiện các chỉ số thành phần có điểm số thấp, thứ hạng thấp, đặc biệt là các chỉ số có điểm dưới trung vị, các chỉ số xếp hạng dưới mức trung bình. Xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch cải thiện từng chỉ số thành phần cụ thể; trong đó cần đề ra lộ trình, mục tiêu, giải pháp cụ thể, triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong xử lý, ngăn chặn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đơn vị có biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, làm trái với tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến để rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho doanh nghiệp, người dân.

- Thường xuyên rà soát, đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của địa phương.

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp, chú trọng hiệu quả, thực chất, kịp thời; tăng cường các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch.

- Đặc biệt chú trọng tham mưu UBND tỉnh giải quyết, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư; nhất là những vấn đề mới phát sinh, những nội dung có sự chồng chéo/chưa thống nhất trong hệ thống văn bản pháp

luật; quán triệt các công chức, viên chức, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị không thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 1278/KH-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh về việc nâng cao Chỉ số PCI tỉnh Quảng Bình năm 2022. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động, tích cực, trong công tác chỉ đạo, điều hành, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đầy đủ các nội dung trong Kế hoạch này; xác định rõ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên của tỉnh trong năm 2022 và cả những năm tiếp theo; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong trường hợp không đạt các chỉ tiêu theo kế hoạch trên.

2. Đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư: Đề nghị các doanh nghiệp/nhà đầu tư tiếp tục đồng hành cùng với chính quyền, bằng kinh nghiệm thực tiễn của mình tích cực tham gia, đóng góp những ý tưởng, giải pháp, những phản hồi mang tính xây dựng để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới; cùng nhau chia sẻ, đồng thuận, đồng hành để tạo ra một môi trường đầu tư kinh doanh thực sự thông thoáng, cởi mở, công khai và minh bạch.

3. Đối với các Hiệp hội, Hội doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh: Đề nghị các cấp hội tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp/doanh nhân với chính quyền, lan tỏa mạnh mẽ quyết tâm chính trị, định hướng, quan điểm của Lãnh đạo tỉnh trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để cộng đồng doanh nghiệp thấu hiểu, ủng hộ và đồng hành.

4. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh phối hợp UBND tỉnh tăng cường giám sát, tuyên truyền cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp toàn tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ số PCI đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và công tác phục vụ người dân, doanh nghiệp.

5. Đề nghị VCCI tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Quảng Bình trong công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời gian tới.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần hợp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Văn Hoài